



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด อำเภอบึงบอระเพ็ด จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ ศก ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๗๐๐

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

ด้วย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด มีภารกิจในการบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายและลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ นั้น

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ในปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ว่ามีการนำข้อมูลข่าวสารทั้งในรูปแบบ ข้อความ บทความ ภาพกราฟิก เผยแพร่เว็บไซต์ของโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด ถูกต้องตามมาตรฐานเว็บไซต์ ภาครัฐและกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่พบความไม่สอดคล้อง ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์ มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment – ITA) เห็นควรให้หน่วยงานดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเคร่งครัดต่อไป





จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณาลงนามอนุมัติให้เผยแพร่ต่อไป

(นางวิไลพร ปุลา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายพิเชษฐ์ จงเจริญ)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบอระเพ็ด

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
สำหรับหน่วยงานโรงพยาบาลบึงบูรพ์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลบึงบูรพ์ วัน/เดือน/ปี : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูล ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ Linkภายนอก:โรงพยาบาลบึงบูรพ์ http://www.bbhos.com/ หมายเหตุ:.....	
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูล  (นางวิไลพร ปุลา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นางวิไลพร ปุลา) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นายสมคิด พิณฐนิบัต) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗	อนุมัติ  (นายพิเชษฐ จงเจริญ) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงบูรพ์